

วันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งลาออกจากการเป็นพนักงาน

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแผนกบุคคล บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
สำนักง คณะกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ดิฉัน นางอสมภา ธัญญพันธ์ ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีกลุ่มบริษัท ใครขอส่งจดหมายฉบับนี้เพื่อแจ้งยุติหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของดิฉัน เนื่องจากในปัจจุบันดิฉันมีภาระหน้าที่ในการดูแลการทำบัญชีและเอกสารต่างๆ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการหางานใหม่ซึ่งมีปัญหาต่างๆมากมาย โดยผู้ถือหุ้นบางรายอาจจะดำเนินคดีอาญาแก่ดิฉันหากได้จัดทำบัญชีและงบการเงินโดยไม่เหมาะสม ทำให้ดิฉันรู้สึกกังวลและอัดอั้นตันใจมาก โดยไม่สามารถทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไป ดิฉันจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ดิฉันควรที่จะต้องยุติการทำงานในสถานการณ่ที่ตึงเครียดและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในอนาคตอันใกล้นี้

ก่อนอื่นดิฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ดิฉันมีครอบครัวและมีลูกๆหลายคนที่ต้องดูแล อีกทั้งมีภาระมากมายที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานเท่านี้ที่มีจดหมายฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2559 ส่งไปตามบุคคลต่างๆถึงสถานการณ่ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ ที่อ้างว่ามาจากกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ โดยมีหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การจัดทำบัญชีของดิฉัน เช่น เรื่องการตั้งเงินในบริษัทฯ ไปใช้ในเรื่องต่างๆ ทำให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเป็นอย่างมากในบริษัทฯ และเป็นตัวพาดพิงจรรยาภรณ์ในกลุ่มพนักงานถึงหน้าที่และความเหมาะสมในการจัดทำบัญชีของดิฉัน และมีผู้ถือหุ้นหลายรายไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ระบุในจดหมายนั้น และจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งตัวดิฉันด้วย ซึ่งทำให้ดิฉันรู้สึกกังวลใจและมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อดิฉันแน่นอนหากดิฉันยังคงทำงานที่บริษัทฯ ต่อไป เนื่องจากดิฉันรับรู้ถึงสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในบางเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีการระบุไว้ในจดหมายฉบับดังกล่าวคือเรื่องการตั้งเงินประมาณ 300 ล้านบาทออกจากบัญชีของบริษัทฯ

ดิฉันขอสรุปเหตุการณ์ต่างๆเพื่อขอความเป็นธรรมและป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

รายการเงินออกจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของบริษัทฯ หลายร้อยล้านบาทเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของบริษัท KPN Energy Holding (KPNEH) สรุปดังต่อไปนี้

- เดือนพฤศจิกายน 2558 มียอดเงินออกจากบริษัทฯ ออกไปให้แก่ KPNEH เป็นยอดเงินรวมทั้งหมด 300 ล้านบาท โดยสรุปเงินที่ออกในแต่ละวันได้ดังนี้

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 10 ล้านบาท โดยโอนจากบริษัทฯ ให้แก่ KPNEH
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 250 ล้านบาท โดยโอนจากบริษัทฯ ให้แก่ KPNEH
- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 40 ล้านบาท โดยโอนจากบริษัทฯ ให้แก่ KPNEH
- เดือนธันวาคม 2558 มียอดเงินกลับคืนมาให้บริษัทฯ และมีการเอาเงินออกจากบริษัทฯ เพิ่มโดยสรุปดังนี้
 - วันที่ 9 ธันวาคม 2558 มีการโอนเงินจาก KPNEH มาให้บริษัทฯ จำนวน 150 ล้านบาท
 - อย่างไรก็ตามวันที่ 11 ธันวาคม 2558 มีเงินจำนวน 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท เข้ามาในบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ จากธนาคารไทยพาณิชย์โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อัตราร้อยละ 8.525 ซึ่งจำนวนเงินกู้ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้ธนาคารไทยพาณิชย์ และมียอดเดียวกันกับเงินที่ KPNEH เอาออกไปจากบริษัทฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คือ จำนวนรวม 300 ล้านบาท
 - วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จำนวน 120 ล้านบาท โดยโอนจากบริษัทฯ ให้แก่ KPNEH
- เดือนมกราคม 2559 มียอดเงินเข้าออกในบัญชีของ บริษัทฯ โดยสรุปดังนี้
 - วันที่ 4 มกราคม 2559 จำนวน 40 ล้านบาท โดยโอนจากบริษัทฯ ให้แก่ KPNEH
 - วันที่ 22 มกราคม 2559 มีการโอนเงินจาก KPNEH มาให้บริษัทฯ จำนวน 30 ล้านบาท
 - วันที่ 28 มกราคม 2559 จำนวน 4 ล้านบาท โดยโอนจากบริษัทฯ ให้แก่ KPNEH
- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มียอดเงินเข้าในบัญชีของ บริษัทฯ โดยสรุปดังนี้
 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการโอนเงินจาก KPNEH มาให้บริษัทฯ จำนวน 90 ล้านบาท

โดยสรุปยอดเงินที่ KPNEH ดึงออกจากบัญชีของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 464 ล้านบาท ในขณะที่ KPNEH โอนเงินกลับคืนให้บริษัทฯ รวมทั้งหมด 270 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2559 KPNEH ยังติดเงินบริษัทฯ เฉพาะในส่วนของเงินต้นจำนวน 194 ล้านบาท

จากการเคลื่อนไหวของเงินเข้าออกในบัญชีระหว่างบริษัทฯ และ KPNEH ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดิฉันในฐานะพนักงานบัญชีของบริษัทฯ ไม่ทราบถึงเหตุผลในการดึงเงินออกและเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างไร และในขณะจ่ายเงิน ออกแต่ละครั้งก็ไม่เคยมีเอกสารสนับสนุน ดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและไม่ได้รับ ประโยชน์ใดๆจากเหตุการณ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ต่อมา KPNEH และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้พนักงานบัญชีรวบรวม เอกสารต่างๆที่หาขึ้นมาในภายหลังเพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงบัญชีว่าเงินที่ออกจาก บริษัทฯ ไปให้ KPNEH เป็นธุรกรรมการกู้ยืมเงินโดย KPNEH ในรูปแบบของการออกตั๋วแลก เงิน (Bill of Exchange) ขายให้กับบริษัทฯ จำนวนหลายฉบับที่อัตราร้อยละ 5 ในขณะที่ เงินที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารไทยพาณิชย์ในรูปแบบของการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ P/N มีอัตราดอกเบี้ยที่ MLR (ร้อยละ 6.525) บวกส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี ดังนั้น มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างอัตราร้อยละ 8.525 และร้อยละ 5

ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ดิฉันในฐานะผู้ทำบัญชีมีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อให้มีการ แสดงผลการดำเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและ ตามมาตรฐานการบัญชี โดยต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องและ ครบถ้วน อย่างไรก็ดี ดิฉันได้รับคำสั่งจากผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เอกสารประกอบการลงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดึงเงินออกจากบริษัทฯ บ้างหนึ่ง โดยจากเดิม ที่ให้ทำเป็นตั๋วแลกเงินระหว่างบริษัทฯ และ KPNEH แต่ดิฉันได้รับคำสั่งใหม่มาให้เปลี่ยน เอกสารใหม่เป็นมีบริษัทบุคคลที่สาม 2 บริษัท คือ บริษัท ออลเอ็นจี จำกัด และ บริษัท สยาม ดีเฟนส์ แอนด์ เอวิเอชัน จำกัด มาเป็นผู้ออกตั๋วแลกเงินให้แก่บริษัทฯ แทน ทั้งนี้ เพื่อต้องการที่จะแก้ไขรายการดังกล่าวจากการให้ KPNEH กู้ยืมเงิน มาเป็นเงินลงทุนในตัว แลกเงินที่ออกโดยบริษัทบุคคลที่สาม เพื่อตั้งใจให้เห็นว่าเป็นเงินลงทุนระยะสั้นแทนการปล่อยกู้ เพื่อจะได้ไม่เรียกร้องความสนใจจากผู้ถือหุ้นและไม่ถูกตรวจสอบ ซึ่งต่างจากการบันทึกเป็น เงินกู้ระยะสั้น ซึ่งต้องมีการเปิดเผยชื่อผู้กู้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หนึ่งในสองบริษัท ดังกล่าวข้างต้นเป็นบริษัทน้องชายของผู้บริหาร จากนั้นได้มีการนำส่งเอกสารดังกล่าวไปยัง ผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ต่อมาก็มีการขอให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนี้อีก โดยมีคำสั่งว่าให้แก้ไข ชื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินใหม่เป็น บริษัท สารแน แปซิฟิก จำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนแค่ 1 ล้าน บาท หลังจากนั้นก็ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชีอีกครั้ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาที่ต้องการปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน ดิฉันได้มีการพูดคุยถึงการเปลี่ยนชื่อ ผู้ออกตั๋วแลกเงินใหม่ดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของ KPMG ซึ่งเป็นทีมผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

2 ท่าน คือ คุณฉัตรแก้ว เพชรพนมพร และ คุณกุลธิดา จุมพล ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ตรวจพบถึงการแก้ไขชื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินทั้งครั้งแรกและการขอเปลี่ยนชื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินมาเป็น บริษัท สารณะ แปะซิฟิค จำกัด เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่อได้ว่าเป็นการกระหายย้อนหลังเพื่อปิดบังรายการที่แท้จริงอย่างชัดเจน

ดิฉันไม่อาจเห็นด้วยกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำและการกระทำที่กล่าวมาข้างต้นจึงขอลาออกจากบริษัทฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยยุติการทำหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้

ขอแสดงความนับถือ

Asama

(นางอสม่า ธัญญพันธ์)